

# Golden Iperial hotel Đà Lạt, trải nghiệm hoàng gia giữa thành phố sương mù.

21:15 08/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Dự kiến khai trương vào đầu năm 2024, Golden Iperial hotel là khách sạn đẳng cấp đầy triển vọng và đang được quan tâm nhất hiện nay tại thành phố du lịch Đà Lạt.**



Nằm tại vị trí đắc địa trong trung tâm thành phố, nhìn thẳng ra hồ Xuân Hương, khuôn viên Golden Iperial hotel được ôm ấp bởi khu vườn mang đậm nét đẹp đặc trưng của Đà Lạt. Những tán thông, phong lá đỏ, hoa anh đào và sắc hoa lavender, lan chi, cẩm tú cầu...ngập tràn hứa hẹn sẽ là bản giao hưởng của ngàn hoa, với cảnh quan lãng mạn của thiên nhiên, Golden Iperial hotel là một trong những nơi chốn nghỉ dưỡng đáng trải nghiệm nhất khi đến với Đà Lạt.



Ngay từ bên ngoài Golden Iperial hotel nổi bật giữa con đường sầm uất như một ngôi biệt thự xưa với tông màu trắng sáng chủ đạo cùng nét kiến trúc cổ điển châu Âu, tạo cho du khách ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi sự thanh lịch, trang nhã và sang trọng.



Golden Iperial hotel sở hữu hệ thống 166 phòng với đa dạng hạng phòng khác nhau như President, suite, Deluxe... được trang bị đầy đủ tiện nghi, đáp ứng tối đa nhu cầu của từng đối tượng du khách như: cặp đôi, gia đình hay nhóm bạn. Đặc biệt tại mỗi hạng phòng khác nhau đều được thiết kế, bài trí theo phong cách riêng, làm tăng thêm nét đẹp đa dạng, vừa cổ điển nhưng cũng vừa hiện đại không thể trộn lẫn với nội thất chất lượng cao, sự đầu tư tỷ mỉ trong từng đường nét, vật dụng với những chế tác tinh xảo, các tác phẩm nghệ thuật gốc đầy ấn tượng cùng trang thiết bị hài hòa, trẻ trung và hiện đại, trải nghiệm tại Golden Iperial Hotel bạn có cảm giác tận hưởng bằng tối đa giác quan của mình.



© 2022 TTI Architects - All Rights Reserved

Đây cũng là nơi mà bạn có thể tổ chức những hội nghị, những buổi gặp gỡ đối tác, những bữa tiệc sang trọng với phòng hội nghị có sức chứa lên đến hơn 300 khách. Trang bị hệ thống âm thanh, hình ảnh hiện đại, nhà hàng Âu với diện tích gần 400 m<sup>2</sup> có thể phục vụ tối đa hơn 150 người, hay không gian tiệc tươi được bố trí ngoài trời với bài trí tinh tế.



Golden Iperial hotel Đà Lạt không chỉ có hệ thống nhà hàng phong phú, được bố trí ở nhiều khu vực riêng biệt mà còn có các hệ thống phòng tập với các trang thiết bị tân tiến. Hay khu Spa & Massage với đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên nghiệp sẽ giúp bạn cân bằng lại nguồn năng lượng, giúp cơ thể và tâm trí thanh lọc mọi tắc nghẽn, mang đến những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất khi nghỉ dưỡng tại đây.



Bằng sự kết hợp tinh tế giữa vẻ đẹp tự nhiên và không gian sang trọng Golden Iperial hotel Đà Lạt không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn là bức tranh sống động của thành phố sương mù. Kiến trúc độc đáo, phòng nghỉ đa dạng và không gian sự kiện đẳng cấp. khách sạn không chỉ là nơi để du khách nghỉ ngơi sau một ngày khám phá cao nguyên Đà Lạt, mà còn là nơi lý tưởng cho những ai muốn tìm một không gian tiện nghi để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp hiện đại, cổ điển của thành phố.

**Hồng Sơn, Đào Huy**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/cho-don-golden-iperial-hotel-da-lat-%E2%80%93-trai-nghiem-hoang-gia-giua-thanh-pho-suong-mu>